



ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

เรื่อง มาตรการงดให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) จากการปฏิบัติหน้าที่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา มีนโยบายส่งเสริมองค์กรแห่งธรรมาภิบาลหน่วยงาน  
โปร่งใส มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ดำรงตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี เกิด  
คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ลดโอกาสการรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิ  
ให้เกิดในองค์กร ทบสนองนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีและ  
เป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงประกาศมาตรการงดให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT  
POLICY) โดยผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ถือปฏิบัติดังนี้

๑. ต้องละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย ไม่เรียกร้องถึงการให้ หรือรับของขวัญ  
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้ หรือรับของขวัญที่จะส่งผล  
ต่อการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด  
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. การต้อนรับและรับรองผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร ให้ต้อนรับโดยสมควร เน้นรับรองแบบเรียบง่าย  
ประหยัด และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ให้ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี แทนการรับและให้ของขวัญ  
ในโอกาสสำคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยม ทั้งนี้ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย เพื่อสร้างค่านิยมการประหยัด  
และการป้องกันการทุจริต

๔. กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณี  
นิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า  
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยรายงานการรับของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้  
ให้พึงระวังการตีราคาหรือมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

  
(นายพิมล โชติพานิช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา